

12/01/2024

## **Từ Chữa Lành Cơ Thể đến Nuôi Dưỡng Tâm Trí: Hành Trình Tuyệt Vời của Hiệu Trưởng Dodson từ Sự Nghiệp Y Tế Mới Chớm Nở đến Sự Xuất Sắc trong Giáo Dục**

*Số Phận Đã Can Thiệp để Dẫn Dắt Hiệu Trưởng Hiện Tại của Năm thuộc DCSD vào ngành Giáo Dục Công Lập*

Trong các hội trường đông đúc của Trường Redan High School, sự hiện diện của Hiệu Trưởng Vitella Dodson là một tấm gương về xuất sắc và đam mê. Quay trở lại thời điểm khi mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng việc được vinh danh là Hiệu Trưởng của Năm ở DeKalb County School District giai đoạn 2023-2024 tại lễ trao Giải Thưởng Học Viện Giáo Dục Xuất Sắc Thường Niên lần thứ 10 của Học Khu vào Tháng 11 năm ngoái. Đó là bởi cô đã đặt mục tiêu vào một sự nghiệp y tế phát triển mạnh mẽ, với chiếc áo khoác trắng và ống nghe.

Việc chuyển hướng sang giáo dục của cô gần như diễn ra một cách tình cờ.

“Tôi quyết định dạy học khi đang học trường y, điều này đã thay đổi con đường sự nghiệp của tôi”, Hiệu Trưởng Dodson giải thích.

Quyết định mang tính can thiệp này đã khơi dậy niềm đam mê đối với thế giới giảng dạy tuyệt vời, đặc biệt là về khoa học, một môn học thật gần gũi với cô, nhờ những giáo viên đầy cảm hứng của cô tại Trường Dunwoody High School.

“Tôi ngay lập tức yêu thích công việc dạy học và kết nối với học sinh của mình. Tôi muốn chuẩn bị cho các em học khoa học ở cấp độ tiếp theo”, Hiệu Trưởng Dodson nói.

Nhờ có một số giáo viên khoa học tuyệt vời, cô đã theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình từ thời còn là học sinh tại Trường Hightower Elementary, Peachtree Junior High, và Dunwoody High. Cô muốn truyền cùng niềm nhiệt huyết ấy cho học sinh của mình, một mục tiêu mà cô chắc chắn đã đạt được.

Việc Hiệu Trưởng Dodson được chọn làm Hiệu Trưởng của Năm ở DCSD không chỉ là một giải thưởng về chuyên môn. Điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều vì khoảnh khắc trọn vẹn của cô với tư cách là một sản phẩm của học khu và một nhân viên trung thành, lâu năm.

“Ngoại trừ một năm, toàn bộ lịch sử làm việc của tôi đều gắn bó với DeKalb. Thật là một vinh dự đáng kinh ngạc khi nhận được giải thưởng từ Học Khu nơi đã giáo dục tôi và là nơi tôi đã dành thời gian làm nhà giáo dục”, cô tự hào nói.

Nền tảng giáo dục của Hiệu Trưởng Dodson cũng đa dạng như con đường sự nghiệp của cô. Cô có bằng cử nhân về hóa sinh và sinh học phân tử của Đại Học Georgia và bằng thạc sĩ và chuyên ngành về giáo dục trung học cơ sở, nhấn mạnh vào chương trình giảng dạy và hướng dẫn của Đại Học Grand Canyon.

Con đường sự nghiệp của cô tại Học Khu không có gì là khó khăn. Cô bắt đầu tại Redan High School, nơi cô ban đầu dạy môn khoa học. Từ vị trí huấn luyện viên học thuật và trợ lý hiệu trưởng tại Trường Redan and Lithonia High School, không lâu sau cô được chọn làm hiệu trưởng Trường Redan High School vào năm 2020.

“Không có nơi nào như trường Redan High School”, cô nói. “Các học sinh và nhân viên đối xử với bạn như gia đình. Chúng tôi có một câu nói ở Redan: 'Một lần là Raider, suốt đời là Raider', thể hiện bầu không khí cộng đồng của trường. Ngôi trường này có bề dày lịch sử và sự xuất sắc, và thật vinh dự khi được làm hiệu trưởng tại đây.”

Các đồng nghiệp của Hiệu Trưởng Dodson đã nhận thấy tác động không thể phủ nhận của cô đối với Trường Redan High School. Tiến Sĩ Monique Robinzine, Chủ Tịch Bộ Phận Giáo Dục Đặc Biệt của Redan, khen ngợi phong cách lãnh đạo của cô.

Tiến Sĩ Robinzine cho biết: “Thông qua khả năng lãnh đạo có tầm nhìn xa của mình, cô đã tạo ra một văn hóa hợp tác và đổi mới, thúc đẩy một môi trường học tập năng động”. “Chính sách cởi mở và sẵn sàng lắng nghe những mối lo ngại của cô cũng đã tạo ra một bầu không khí học đường tích cực, nơi học sinh và nhân viên cảm thấy được trân trọng và hỗ trợ.”

Tiến Sĩ Stacey Barlow, Phó Hiệu Trưởng Trường Redan High School, lặp lại quan điểm này, mô tả Hiệu Trưởng Dodson như một người lãnh đạo có tinh thần phục vụ.

“Trọng tâm chính của cô là sự phát triển và hạnh phúc của trường học và mọi người trong đó. Cô sẽ không cho phép bạn trở nên tầm thường hay trung bình”, Tiến Sĩ Barlow nói. “Tư duy phát triển của cô phù hợp với khả năng quan tâm chân thành đến hạnh phúc của bạn. Mục tiêu của cô là phục vụ và phát triển. Tình thương, tính cách, năng lực và sự kiên định của cô Dodson đã đưa Trường Redan High School đi lên trong mọi lĩnh vực.”

Có là Hiệu Trưởng của Năm hay không thì Dodson coi vai trò của cô không chỉ là một vị trí hành chính. Cô là người ủng hộ mạnh mẽ việc tất cả giáo viên và nhân viên cùng nhau làm việc vì sức mạnh đáng kinh ngạc của giáo dục công lập trong việc tạo ra những kết nối lâu dài và tác động đến nhiều cuộc đời trong nhiều năm tới.

Cô nói: “Tôi không đơn độc trong công việc này và tôi có cơ hội cộng tác với những người khác để đảm bảo Trường Redan High School là nơi tốt nhất cho các em học sinh”.

Như quý vị có thể thấy, hành trình của Hiệu Trưởng Vitella Dodson từ một bác sĩ y khoa đầy tham vọng trở thành một nhân vật có tính thay đổi trong ngành giáo dục là minh chứng cho sức mạnh đối với việc theo đuổi đam mê của một người. Câu chuyện của cô không chỉ về những con đường chúng ta đã chọn mà còn về những con đường đã chọn chúng ta, dẫn đến những đích đến mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng ra, nhưng cũng là nơi chúng ta phải đến.